

Số: 225/VHTT

Huế, ngày 29 tháng 3 năm 2023

V/v triển khai tuyên truyền về việc sử dụng  
đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền.

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Huế;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã thuộc thành phố Huế.

Thực hiện Công văn số 2069/UBND-CNTT ngày 28 tháng 3 năm 2023 của UBND thành phố Huế về việc triển khai tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 tra cứu thông tin tên miền theo nội dung Công văn số 660/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố kính đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường, xã thực hiện các nội dung:

1. UBND các phường, xã thuộc thành phố Huế truyền thông tới người dân trên địa bàn về việc kiểm tra thông tin tên miền Website bằng cách nhắn tin (miễn phí) tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại Website <https://tracuutenmien.gov.vn> trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet nhằm để giúp nhận diện và phòng ngừa các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.

2. Các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã thuộc thành phố Huế tổ chức tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đối với UBND các phường, xã thuộc thành phố Huế thực hiện tuyên truyền các đoàn thể, các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn: Nội dung tuyên truyền về việc sử dụng thường xuyên hệ thống tra cứu thông tin tên miền theo tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn cách tra cứu thông tin tên miền được Trung tâm Internet Việt Nam ban hành gửi kèm theo văn bản này.

3. Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như Cổng thông tin điện tử, đài phát thanh, mạng xã hội; công bố tài liệu hướng dẫn về tra cứu thông tin tên miền. Quý cơ quan, đơn vị có thể sử dụng các tài liệu truyền thông được đăng tải trên Website <https://tracuutenmien.gov.vn>

*(Đính kèm tài liệu hệ thống tra cứu tên miền)*

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

*Nơi nhận:*  
-Như trên;  
-Lưu:VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Đông Phương**